



ประกาศโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือขอสำเนาข้อมูลจากกล้องวงจรปิด(CCTV)

ตามที่โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง ได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการในโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง ตลอดจนถึงด้านการจราจร อันเป็นการสอดคล้องเฝ้าระวังเหตุการณ์ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง และเพื่อให้ผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้เสียหาย หรือผู้มีส่วนได้เสียในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานสอบสวน จักได้รับประโยชน์จากการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโรงพยาบาลเชียงใหม่กลางในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพื่อให้การบริการขอข้อมูลภาพจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโรงพยาบาลเชียงใหม่กลางเกิดประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ ตลอดจนทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอเข้าดูข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงออกระเบียบไว้ดังนี้

๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและขอสำเนาข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ของโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง
๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศใช้ข้อบังคับเป็นต้นไป
๓. ในระเบียบนี้ “ผู้ขอเข้าดูข้อมูล” หมายความว่า ผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสีย เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี หรือเพื่อประโยชน์ในทางราชการ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาต ให้เข้าดูข้อมูลภาพจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หรืออนุญาตให้สำเนาข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง หรือกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง หรือ หัวหน้างานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ แล้วแต่กรณี
“ศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV)” หมายความว่า ศูนย์ควบคุม กำกับดูแลกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำพื้นที่ในโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง
“เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV)” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานของระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) ได้แก่ ๑. นายณัฐพงษ์ นิลคง
๒. นายสิริพงษ์ บุญเทพ

๔. ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่กลาง รักษาการณ์ตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศแต่งตั้ง ผู้อนุญาต และ เจ้าหน้าที่ของศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV)
๕. กรณีผู้ขอเข้าดูข้อมูล ประสงค์จะขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) อย่างเดียว หรือ ประสงค์จะขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมสำเนาภาพถ่าย หรือ ประสงค์จะขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมสำเนาไฟล์วิดีโอ เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ยื่นคำร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV) ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ โดยแจ้งรายละเอียดข้อมูล และระบุความประสงค์ ในการขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้

เจ้าหน้าที่บันทึก รวมถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาทันทีที่แจ้งความ(ถ้ามี) เพื่อเสนอคำร้องขอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตต่อไป

๖. ในการพิจารณาอนุญาต ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ หรือกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ หรือ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ หรือแพทย์ประจำเวร ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแล้วแต่กรณี
๗. ในกรณีที่มีข้อขัดข้อง อุปสรรค หรือเหตุอื่นใด อันเกิดจากการยื่นขอเข้าสู่ข้อมูลภาพ จากกล้องวงจรปิด (CCTV) และได้มีการกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่ หรือ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ หรือแพทย์ประจำเวร

หลักเกณฑ์การขอเข้าสู่ข้อมูลหรือขอสำเนาข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรการและแนวทางที่เป็นข้อระเบียบของโรงพยาบาลเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอภิชาติ สถาวรวิวัฒน์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่